

Xã Đoài, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v hiệp thông với những người dân bị đàn áp trên đường đi nạp đơn khởi kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Chàng Sinh và cộng đồng Dân Chúa trong toàn Giáo phận Vinh,

Vào ngày 14/02/2017, các ngư dân Giáo xứ Song Ngọc (thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dưới sự hướng dẫn của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thực, di chuyển vào Tòa Án Nhân Dân Thị Xã Kỳ Anh để nạp đơn khởi kiện Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa ô nhiễm môi trường biển mà công ty này đã gây ra từ tháng 4/2016.

Trên đường đi, khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mặc dù các ngư dân di chuyển một cách ôn hòa nhưng đã bị các lực lượng công an tỉnh Nghệ An, thay vì giúp đỡ, hướng dẫn thì họ lại cố tình ngăn cản và đàn áp các ngư dân cách thô bạo. Hàng chục người dân đã bị công an đánh đập và bắt giữ. Đến nay, những người dân bị đánh trọng thương vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện.

Việc Chính quyền tỉnh Nghệ An dùng các lực lượng an ninh ngăn cản người dân đi nạp đơn khởi kiện là vi phạm nghiêm trọng quyền của con người, quyền công dân Việt Nam đã được các Công ước Quốc tế, Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam bảo vệ. Hơn nữa, hành vi dùng bạo lực tấn công người dân một cách dã man và thô bạo của các lực lượng an ninh đã xâm hại trực tiếp và nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và lòng tin của người dân.

Vậy, Văn Phòng Tòa Giám Mục Giáo phận Vinh mời gọi toàn thể Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Chàng Sinh và cộng đồng Dân Chúa trong toàn Giáo phận thể hiện tình liên đới, nâng đỡ qua việc hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân được chóng bình phục, nhất là cho công lý sớm được thực thi trên quê hương đất nước Việt Nam và cho những người cầm quyền biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhờ lời bầu cử của Đức Maria, Mẹ Giáo phận Vinh, xin Chúa ban bình an cho mọi người trên toàn Giáo phận chúng ta.

**T/M. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



LM. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hồng Ân